



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมการ RE-X-RAY โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางในการดำเนินการ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งจะมีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๖ รอบ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจการจัดทำถึงขยะเปียกของ ทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) (RE-X-RAY) ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทุกปีในเดือน มกราคม จนถึงสิ้นโครงการในปี ๒๕๖๙ และให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยบูรณาการการลงพื้นที่ร่วมกับกรมการ ปกครอง รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการดำเนินการตรวจสอบ (RE-X-RAY) ดังกล่าวผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือ ทีมปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมสำหรับการทวนสอบในระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในระดับตำบลนั้น จะมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนระดับตำบล กำนัน นายกและปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการตรวจ ตามหลักเกณฑ์การคือ ต้องมีถึงขยะเปียกทุกครัวเรือน มีการใช้อย่างถูกวิธี เป็นประจำ และติดตามการสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ การดำเนินการของทีมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการตรวจสอบ (RE-X-RAY) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิมพ์ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นเอกสารให้ทีมปฏิบัติการของตำบลเพื่อใช้ ในการเดินสำรวจพื้นที่จริงว่า ตามข้อมูลดังกล่าวประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตามบัญชีรายชื่อยังมีการใช้งาน ถึงขยะเปียกอยู่หรือไม่ โดยอาจประสานงานกับเครือข่าย เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบ่งพื้นที่ในการออกตรวจสอบ (RE-X-RAY) จำนวน ๒๐ ครัวเรือนต่อผู้ตรวจสอบหนึ่งคน หรือตามที่ทีมประเมินเห็นสมควร เพื่อให้เกิดการตรวจสอบให้ครบถ้วน ๑๐๐ % ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จ ให้จัดส่งข้อมูลพร้อมภาพถ่ายเจ้าบ้านกับถึงขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน ๑๐ ภาพต่อ ๑ หมู่บ้าน โดยให้ตั้งชื่อ ไฟล์รูปภาพตามที่กำหนด พร้อมข้อมูลผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/เพื่อให้...

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกในระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งปฏิภูมุลมลอยจังหวัดจะได้มีการรับรองภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการเช่นนี้เป็นประจำทุกปีจนสิ้นสุดโครงการในปี ๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชักชวนแนวทางการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบฯ ในระดับตำบล ซึ่งมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลเป็นประธาน จังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วอีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งให้เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ลำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

**แนวทางในการ RE-X-RAY โครงการถึงขยะเปียก อดโลกร้อน
(จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๗)**

วันที่	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๘ มกราคม ๒๕๖๗	อปท.ปรี้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรมฯ เพื่อให้ ทีมตำบลใช้ในการตรวจกับพื้นที่ว่า ประชาชนตามบัญชีรายชื่อมีการใช้งานถึงขยะเปียกอยู่หรือไม่	อปท.
๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗	ทีมตำบล (ตามคำสั่งอำเภอ) ซึ่งจะมี ปลัด ประสานงานประจำตำบลเป็นประธาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย อถล.,อสม.,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ออกเดินตรวจสอบโดยแบ่ง พื้นที่รับผิดชอบ ๒๐ คริวเรือน/ผู้ตรวจสอบ ๑ ท่าน หรือตามที่ทีมประเมินเห็นสมควร เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วให้จัดส่งเอกสาร ให้ อปท.ดังนี้ ๑.บัญชีรายชื่อที่ได้รับมาจาก อปท. พร้อม ข้อมูลที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หากมีการเปลี่ยนแปลง) ประธานทีมฯรับรองข้อมูล ๒.ภาพถ่าย เจ้าบ้านพร้อมถึงขยะเปียก จำนวน ๑๐ ภาพ ต่อ หมู่บ้าน โดยให้ตั้งชื่อ ไฟล์ภาพถ่าย เช่น นายคำ๑หมู่ที่๒ต.นาจักร โดยให้จัดส่งข้อมูลทั้ง ๒ รายการ ให้ อปท. ในตำบลที่รับผิดชอบ	ทีมปฏิบัติการฯตำบล
๒๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	อปท.นำข้อมูลที่ได้จากทีมตำบลกรอกข้อมูล ในระบบสารสนเทศฯ	จนท. อปท.ที่ได้รับมอบหมาย
๒๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดแพร่ รับรองข้อมูล และท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่น จังหวัด ยืนยันข้อมูลในระบบ	สถจ.แพร่ / สถอ.ทุกอำเภอ

หมายเหตุ ผู้ประสานงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโทร ๐๕๔ ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒